

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ BA (26/10/1958 - 26/10/2023)

THÁI THỤY Nhân rộng các điển hình học Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Thái Thụy, từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm cụ thể, thiết thực.



Cơ sở sản xuất mây tre đan của anh Ngô Xuân Trung (người bên phải), thôn Lũng Tả, xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) tạo việc làm cho gần 100 lao động địa phương.

Tận tâm với công tác hội

"Gần gũi, nhiệt tình, cởi mở" là cảm nhận của chúng tôi về chị Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thái Phúc khi cùng chị đến thăm một số mô hình tiêu biểu

của hội viên phụ nữ trong xã. Có lẽ vì vậy nên chị được các bà, các cô và chị em hội viên rất quý mến. Bà Hà Thị Thủy, Chủ tịch Hội Trường Chi hội Phụ nữ thôn Phúc Trung chia sẻ: Bằng sự sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng chí Phương đã đưa

công tác hội và phong trào phụ nữ của địa phương hoạt động thiết thực, hiệu quả, trở thành một trong những đơn vị được tổ chức hội cấp trên đánh giá cao. Trong đó có việc chỉ đạo xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình góp phần nâng cao đời

sống vật chất, tinh thần của hội viên như: câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ hát chèo truyền thống, mô hình thu hút phụ nữ cao tuổi vào tham gia công tác hội và nhiều mô hình nhân đạo, từ thiện ý nghĩa như: mẹ đỡ đầu, biển rác thải thành tiền, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo. Hiện nay, các mô hình đều được chị em phụ nữ thôn Phúc Trung nhiệt tình hưởng ứng.

Chị Phạm Thị Phương tâm sự: Học và làm theo gương Bác, tôi luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trên cương vị Chủ tịch Hội LHPN xã, tôi thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với tâm lý của chị em phụ nữ; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, các mô hình thu hút hội viên. Đây mạnh công tác xã hội hóa để có thêm kinh phí xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ, qua đó thu hút chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt ngày càng đông. Tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 87,6%.

Nhằm giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế gia đình, chị Phương đã tích cực khai thác các nguồn vốn ưu đãi với Ngân hàng Chính sách xã hội và nhiều kênh khác nhau giúp 225 hội viên vay với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng; đồng thời thường xuyên kết nối cho các chị em có nhu cầu học nghề, liên kết với công ty cung ứng phân bón cho chị em được mua với hình thức trả chậm. Bản thân chị cũng luôn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình từ đó làm gương cho hội viên phụ nữ. Nhằm kịp thời hỗ trợ hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chị đã kết nối các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo; kết nối để 4 cháu mồ côi có hoàn cảnh

khó khăn được nhận đỡ đầu; thường xuyên tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Phát huy sức mạnh nội lực

Trong những năm qua, xã Mỹ Lộc luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là yếu tố quan trọng, then chốt để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Theo ông Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy xã: Địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo gương Bác; qua đó khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư nêu cao ý chí quyết tâm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh - quốc phòng... Trong quá trình thực hiện luôn đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng việc học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, hàng năm cấp ủy, chính quyền địa phương đều kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Là một trong những điển hình tiêu biểu của địa phương trong phát triển kinh tế, hiện nay để 4 cháu mồ côi có hoàn cảnh

anh Ngô Xuân Trung, thôn Lũng Tả đang tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động tại chỗ và gần 100 lao động vệ tinh với thu nhập từ 3 - 5,5 triệu đồng/tháng. Anh cho biết: Trước đây gia đình sản xuất quy mô nhỏ, với mong muốn giúp bà con địa phương có thêm thu nhập lúc nông nhàn nên gia đình tôi đã huy động các nguồn lực để mở rộng cơ sở sản xuất. Tuy thu nhập không cao bằng làm việc tại các công ty, xí nghiệp song công việc nhẹ nhàng, nhiều người lớn tuổi cũng có thể mang về nhà làm để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Cùng với anh Trung, thời gian qua, học Bác ý chí tự lực, tự cường, nhiều người dân Mỹ Lộc đã vươn lên phát triển kinh tế. Thu nhập trung bình của bà con đạt gần 60 triệu đồng/người/năm. Cũng nhờ tự lực, tự cường, phát huy tốt nội lực, xã Mỹ Lộc đã xây dựng được cơ sở hạ tầng tương đối toàn diện, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Nhân rộng các điển hình

Theo ông Vũ Đức Quyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) với phương châm thực hiện "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo"; triệt để khắc phục bệnh hình thức và để cao trách nhiệm nêu gương của

cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cần cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, từ đó tổ chức triển khai nhân rộng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng đã gắn việc học và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm và những trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như giải quyết các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

Để nhân rộng các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác, góp phần làm lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong Đảng bộ và toàn xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Đài Truyền thanh Truyền hình huyện thường xuyên tuyên truyền các cá nhân, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin, tư liệu về các điển hình để viết bài tuyên truyền, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 2 năm qua, toàn huyện có gần 400 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình với việc làm cụ thể trong thời gian qua đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp huyện vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

ĐẠO QUYỀN

THI ĐUA THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP Giải bài toán "ly nông không ly hương"

(Tiếp theo và hết)

KỶ 2: "TRẢI THẨM ĐỒ" ĐÓN DOANH NGHIỆP



Sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam (cụm công nghiệp Thụy Sơn, huyện Thái Thụy).

Cùng với chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình", thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tăng cường xúc tiến, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính... nhằm "trải thảm đỏ" đón doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp (CCN).

"Rộng cửa" đón doanh nghiệp

Được giao đất thực hiện dự án từ đầu năm 2019, CCN Thụy Sơn dù có quy mô không lớn song được xem là điểm sáng trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư và quản lý vận hành CCN của huyện Thái Thụy. Ông Vũ Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn

- nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Thụy Sơn cho biết: Chúng tôi được UBND tỉnh, các ngành chuyên môn và UBND huyện Thái Thụy tạo điều kiện thuận lợi về giải quyết thủ tục đầu tư, GPMB, bảo đảm an ninh trật tự... góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Để thu hút nhà đầu tư thủ tục, ngoài chế độ, chính sách ưu đãi của tỉnh, Công ty gia tăng thời gian miễn, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ về thủ tục hành chính, giảm chi phí xử lý nước thải, quản lý hạ tầng... Đến nay, CCN đã được hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 diện tích 20ha, thu hút 4 doanh nghiệp vào sản xuất, tạo việc làm cho gần 5.000 lao động với thu nhập 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đầu tư tại CCN Thụy Sơn với quy mô sản xuất 5,5 triệu bộ sản phẩm/năm, tạo việc làm cho 3.500 lao động với

mức lương 7 - 8 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Diên, công nhân Công ty chia sẻ: Trước đây tôi làm việc xa nhà nhưng 3 năm nay về quê vào Công ty làm việc thấy rất thuận lợi, cuộc sống ổn định hơn, chăm sóc được gia đình, thu nhập 7 - 8 triệu đồng/tháng nên rất yên tâm gần bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trên địa bàn huyện Hưng Hà hiện có 11 CCN được quy hoạch phát triển, 7/11 CCN đã được thành lập. Ông Vũ Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực tiễn cho thấy, "Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình", Hưng Hà luôn cầu thị, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, công khai, minh bạch theo hướng có lợi cho nhà đầu tư; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB, tăng cường đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời sàng lọc, lựa

chọn các doanh nghiệp có năng lực thật sự vào đầu tư tại huyện, từ đó giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho địa phương.

Ông Trần Xuân Quảng, Giám đốc dự án CCN Hưng Nhân đánh giá: UBND huyện Hưng Hà đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, GPMB, phối hợp xúc tiến đầu tư thu hút các nhà đầu tư thủ cấp bảo đảm các tiêu chí sử dụng tốt nguồn lực về đất đai, lao động, năng lượng, sản xuất thân thiện với môi trường, tạo ra giá trị gia tăng lớn. Năm 2023, chúng tôi sẽ hoàn thiện giao đất giai đoạn 1 cho các nhà đầu tư thủ cấp để xây dựng nhà máy, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án. Hiện tại đã có 5 nhà đầu tư thủ cấp trong và ngoài nước đăng ký đầu tư vào CCN Hưng Nhân, dự kiến sẽ tạo việc làm cho 4.000 - 5.000 lao động.

Thuốc đẩy tăng trưởng kinh tế

Theo ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các CCN, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn, các huyện, thành phố đón đầu chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật về môi trường, đặc

biệt là hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung và các thủ tục hành chính về môi trường; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thủ cấp, ưu tiên thu hút dự án đầu tư có ngành nghề sản xuất phù hợp với quy hoạch, có công nghệ sản xuất hiện đại và bảo đảm về môi trường. Đồng thời, đề nghị các tổ chức tín dụng giảm lãi suất vay vốn, hỗ trợ tạo thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất, kinh doanh trong CCN. Cùng với đó, Sở Công Thương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình thủ tục đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong GPMB, đầu nối giao thông, cấp và thoát nước chung cho khu vực triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật CCN; hướng dẫn, giải quyết hồ sơ thành lập, điều chỉnh quyết định thành lập, gia hạn tiến độ dự án CCN nhanh gọn, theo đúng quy định hiện hành và quy chế làm việc của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 49 CCN đã được thành lập với tổng diện tích hơn 2.700ha, 47 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích hơn 2.200ha. Tỷ lệ lấp đầy đất thu hồi các CCN đạt 55,9%. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và dự án thủ cấp đầu tư tại các CCN đã huy động được các nguồn lực đầu tư cho phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 6/2023, các CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 452 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 33.413 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020. Hiện có 336 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất (74,3%), 68 dự án đang xây dựng, 48 dự án đang ở bước chuẩn bị đầu tư, sử dụng 56.552 lao động với thu nhập bình quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của các CCN trên địa bàn đạt 12.663 tỷ đồng, chiếm 28% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, kim ngạch xuất khẩu đạt 133,3 triệu USD.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực song việc phát triển và thu hút đầu tư vào CCN trên địa bàn tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều CCN thiếu chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai hạ tầng

và thu hút các dự án thủ cấp. Có CCN đã thành lập, mở rộng từ năm 2019 tuy nhiên chưa được bố trí kế hoạch sử dụng đất. Ông Trần Xuân Quảng, Giám đốc dự án CCN Hưng Nhân kiến nghị: Doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục thực hiện giai đoạn 2 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Hưng Nhân tuy nhiên

lại chưa được bố trí kế hoạch sử dụng đất, vì vậy rất mong tính toán và ngành chức năng quan tâm tháo gỡ để sớm triển khai dự án. Cùng với đó, công tác đền bù, GPMB các CCN nhiều nơi gặp khó khăn, chưa nhận được sự đồng thuận của người dân có đất bị thu hồi, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và thu hút đầu tư.

Ông Vũ Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn chia sẻ: Doanh nghiệp tiếp tục triển khai giai đoạn 2 mở rộng quy mô CCN Thụy Sơn thêm 22ha nữa để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào sản xuất, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Cùng với khó khăn trong bố trí kế hoạch sử dụng đất thì GPMB cũng là một thách thức đối với các nhà đầu tư hạ tầng CCN hiện nay, rất mong huyện Thái Thụy làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích mà các CCN mang lại, đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Thêm vào đó, hạ tầng kỹ thuật

của một số CCN hiện chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu trạm xử lý nước thải tập trung, một số nhà đầu tư chậm triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN...

Những khó khăn, tồn tại nêu trên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý, phát triển, thu hút đầu tư vào các CCN trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình", Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và một số nhà đầu tư thủ cấp về đất đai, GPMB, thủ tục đầu tư... làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân có đất bị thu hồi, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thủ cấp. Bổ sung chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 cho các CCN, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất kịp thời cho những dự án có khả năng triển khai nhanh, có năng lực thu hút đầu tư. Tích cực đón đầu các nhà đầu tư hạ tầng CCN đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, đặc biệt là trạm xử lý nước thải tập trung để bảo đảm điều kiện thu hút đầu tư, tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy các CCN, thúc đẩy sản xuất phát triển.

NGUYỄN HINH



Nhà đầu tư thủ cấp triển khai xây dựng nhà máy tại cụm công nghiệp An Ninh (Tiền Hải).